

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าหลังต่างชาติขายหุ้น, นักลงทุนเสี่ยงความเสี่ยง

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าลงค่อนข้างมากจากเมื่อวานนี้ โดยดีลเลอร์มองว่า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากแรงขายของต่างชาติในตลาดหุ้นไทย ทำให้แนวโน้มโดยรวมดูไม่ดีนัก ขณะที่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของนักลงทุนทั่วโลก ก็ยังกดดันเงินบาทด้วย

*ยูโรยังเผชิญกับแรงกดดันในการซื้อขายเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังปะทะกับแนวต้านแข็งแกร่งที่ระดับ 1.4700 ดอลลาร์ แต่สัญญาการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้านี้ จากธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) อาจจะช่วยหนุนยูโร

*อีซีบีจะประชุมกำหนดนโยบายในวันนี้ และคาดว่าในแถลงการณ์หลังการประชุม อีซีบีจะใช้ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น เป็นเหตุผลสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า

*ยูโรยังได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกรีซ โดยคณะเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรป(อียู), กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) และอีซีบี ที่เดินทางไปกรีซ เผยวานนี้ว่า การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือกรีซงวดต่อไปอาจจะไม่เกิดขึ้น จนกว่ากรีซจะแก้ไขการขาดดุลก่อน

*ดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์แคนาดา ร่วงลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ปอนด์ร่วงลงเมื่อเทียบกับยูโรและดอลลาร์ หลังมูดีส์ อินเวสเตอร์เซอร์วิส เตือนว่า อาจปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA ของอังกฤษ หากอังกฤษไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.315 บาท

*09.10 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.41/44 จาก 30.31/36 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.42/43 จาก 30.33/36 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 80.09/10 จาก 79.89 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4619/22 จาก 1.4571 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เข้าน้ำบาทอ่อนค่า น่าจะมาจากรายขายของต่างชาติในตลาดหุ้นวานนี้ กว่า 6 พันล้านบาท และนักลงทุนก็ยังเสี่ยง risky asset อยู่ในช่วงนี้" ดีลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าลงมา ด้วยแรงกดดันจากการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยวานนี้กว่า 6 พันล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากความกังวลปัจจัยการเมืองในประเทศ

อีกทั้ง ทิศทางการลงทุนทั่วโลกในขณะนี้ นักลงทุนยังเน้นที่จะเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงด้วยเช่นกัน โดยมองว่าเงินบาทวันนี้ จะมีกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่ 30.40-30.50

EXIM
DAILY
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้